

**สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ**  
**ด้านบริหาร ครั้งที่ ๓๓/๒๕๖๔ (๑๑) เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔**

การประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร ครั้งที่ ๓๓/๒๕๖๔ (๑๑) เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ๗๐๔ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบทางออนไลน์ (Zoom Meeting) โดยมีนางสาวพรประไพ กาญจนรินทร์ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

**๑. สรุปผลการประชุมพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การบริหารจัดการด้านกฎหมาย ในกรณีที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นสมควรดำเนินการไกล่เกลี่ยประนีประนอมข้อพิพาท ในด้านสิทธิมนุษยชนของคณะกรรมการกิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ วุฒิสภา**

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบสรุปผลการประชุมพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การบริหารจัดการด้านกฎหมาย ในกรณีที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นสมควรดำเนินการไกล่เกลี่ยประนีประนอมข้อพิพาทในด้านสิทธิมนุษยชนของคณะกรรมการกิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ วุฒิสภา เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ และมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติโดยสำนักกฎหมายดำเนินการตามความเห็นของที่ประชุมต่อไป

**๒. ร่างระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยพนักงานขับรถยนต์ประจำตำแหน่ง ประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ....**

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติเห็นชอบร่างระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยพนักงานขับรถยนต์ประจำตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. .... และมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติโดยสำนักกฎหมายแก้ไขปรับปรุงร่างระเบียบดังกล่าวให้ถูกต้องและเหมาะสม เสนอให้ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาลงนามและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

**๓. ร่างระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยลูกจ้างสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....**

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติเห็นชอบร่างระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยลูกจ้างสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติโดยสำนักกฎหมายเสนอร่างระเบียบให้ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาลงนาม และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

**๔. ร่างระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการหรือบุคคล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....**

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติเห็นชอบร่างระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการหรือบุคคล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติโดยสำนักกฎหมายเสนอร่างระเบียบให้ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาลงนาม และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

**๕. ร่างระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ....**

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติเห็นชอบร่างระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. .... และมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติโดยสำนักกฎหมายแก้ไขปรับปรุงร่างระเบียบดังกล่าวให้ถูกต้องและเหมาะสมตามความเห็นของที่ประชุม เสนอให้ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาลงนาม และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

**๖. ร่างประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง การขึ้นทะเบียนผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ กรรมการ คณะอนุกรรมการ สำนักงาน พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือคณะทำงานที่คณะกรรมการหรือสำนักงานแต่งตั้ง**

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติเห็นชอบร่างประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง การขึ้นทะเบียนผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ กรรมการ คณะอนุกรรมการ สำนักงาน พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือคณะทำงานที่คณะกรรมการหรือสำนักงานแต่งตั้ง และมอบให้สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติโดยสำนักกฎหมายดำเนินการตามความเห็นของที่ประชุมต่อไป

**๗. การแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินงานจดหมายเหตุ กสม. เนื่องในโอกาสครบรอบ ๒๐ ปี**

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติเห็นชอบให้จัดตั้งคณะทำงานจัดทำจดหมายเหตุ กสม. เนื่องในโอกาสครบรอบ ๒๐ ปี และมอบให้สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติโดยสำนักกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติดำเนินการจัดทำโครงการเพื่อเสนอบรรจุในแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๕ ของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต่อไป